
เดือนมกราคม ๒๕๕๔

เนื่องในโอกาสข้ึนปีใหม่  ๒๕๕๔  นายประคอง               
ยอดหอม  ผู้อํานวยการกองอาคารและสถานที่ หัวหน้างานและ
บุคลากรในสังกัด ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ แด่อธิการบดี 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนผู้อํานวยการกอง เพ่ือ
แสดงความคารวะ พร้อมทั้งรับคําอวยพรและรับฟังแนวทางใน
การปฏิบัติงานต่อไป



งานรักษาความปลอดภัย เตรียมมาตรการป้องกันเหตุโจรกรรมทรัพย์สิน

หัวหน้างานรกัษาความปลอดภัย : ได้กล่าวถึงปัจจัยเสีย่งและบ่อเกิดแห่งการถกูโจรกรรม                   
มีปัจจัยเสีย่งอยู่หลายประการ...
- การจอดรถโดยไม่ถอดกุญแจเครื่องยนต์ จากการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ. ภายในเดือน
มกราคม 2554 ตรวจพบจํานวน  10 ราย 
- การจอดรถในจุดทีล่่อแหลม ลับตาคน จากการตรวจพบว่า มีรถจอดทิ้งไว้ในทีมื่ด ตามอาคาร          
ต่าง ๆ และจอดรถไว้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน
- การล็อคกุญแจคอรถเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถป้องกันเหตุโจรกรรม จากเหตุการณ์ท่ีผ่านมามี
การโจรกรรมรถที่ล็อคกุญแจคอเพียงแห่งเดียว โดยเฉพาะรถฮอนด้า รุน่ ดรีม 125 ซีซี 

เน่ืองจากรถจักรยายนต์เป็นทรัพย์สินส่วนตัว และเป็นทรัพย์สิน
ที่ เคลื่อนที่ ได้  ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์จะต้องให้การดูแลรักษาและ
รับผิดชอบในทรัพย์ส่วนตนไว้เป็นการเบื้องต้น

งานรักษาความปลอดภัย  จึงขอความร่วมมือมายังผู้ที่เป็น

เจ้าของรถ ให้จอดรถไว้ในที่ปลอดภัยไม่จอดรถไว้ในที่มืดลับตาคนให้
ล็อคกุญแจด้วยโซ่คล้องล้อรถ ซ่ึงมีการจัดเตรียมท่ีล็อคล้อไว้ตาม
สถานที่จอดรถท่ัวไปหรือ ควรจัดหากุญแจล็อคขาต้ังรถ ทุกครั้งที่จอด
รถ   และขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และการขับขี่รถจักรยานยนต์ออก
จากมหาวิทยาลัย ให้ขับชิดซ้ายเข้าช่องทางรถจักรยานยนต์โดยขอความร่วมมือให้ชะลอความเร็วเพื่อการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   และงานรักษาความปลอดภัยกําลังอยู่ในระหว่างดําเนินเสนอมาตรการป้องกันในระดับเข้มงวดต่อไป.

บุคลากรกองอาคารและสถานที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ...

งานบริหารและธุรการ ได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม โดยมีนางสาวปวริศา  โสภณมณี พนักงานประจํา

สํานักงาน ๒ และนางสาววรัทยา  ศุขแก้ว  นักเอกสารสนเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบ
เอกสาร” และหลักสูตร “การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๔  ณ  โรงแรม
เชียงใหม่ออคิด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



“เต็มใจใหบริการ  ดวยผลงานท่ีมีคุณภาพ”
“At  your  service, with  superb  quality  performance”

จัดทําโดย : งานบริหารและธุรการ กองอาคารและสถานท่ี  โทร. ๐๕๓ ๘๗๓๒๔๐-๓

ที่มาจาก...หนังสือร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง เล่ม ๔ 
ฉบับหมอบ้าน หน้าที่ ๑๘๔

ทําสนามหญ้าบนดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ดีไหม…

การเข้าสู่หรือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว การ
มี สนามหญ้า หรือการทําสวน ต้นไม้ไว้ท่ีดาดฟ้าห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ จะทํา
ให้เรา สดชืน่ สร้างออกซิเจนให้ตัวเราและเพื่อนบ้าน เป็นที่ปกคลมุป้องกันความ
ร้อน ไม่ให้ ถ่ายเข้ามาที่ตัวบ้าน เป็นที่พักผ่อนของตัวเราและสตัว์เล็กสัตว์น้อย .....
แต่ .....ผล ร้ายก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกนั

ก่อนจะทําสนามหญ้าบนดาดฟ้าท่านต้องคํานึงอยู่เสมอว่า สนามหญ้าและ สวนต้นไม้ของท่านน้ัน หนักไม่น้อยกว่า ๑ ตันต่อ ๑ 
ตารางเมตร ....ท่านเตรียมโครง สร้างไว้รับน้ําหนักส่วนน้ีแล้วหรือยัง ถ้าท่านไม่ได้เตรียมโครงสร้างเอาไว้ นํ้าหนักที ่เกิดข้ึนใหม่    

หรือน้ําหนักส่วนเกินของสนามหญ้าของท่าน ก็
อาจจะทําให้อาคารของ ท่านแตกร้าวหรือ

อาจจะถึงอาการวิบัติได้ ......หากท่านเตรียม 
โครงสร้างอย่างดีไว้ แล้ว (ซ่ึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าเชื่อ) สิ่งที่
ท่านจะต้องระวังต่อไปก็คือ เรื่องของ "นํ้า" ทั้งระบบ การ
ระบายน้ําที่ดี (มิเช่นนั้นสนามหญ้าของท่านจะตายหมด 

เนื่องจากน้ํา ท่วมราก และรากก็จะเน่าตาย) และน้ําที่
อาจจะซึมผ่านพ้ืนดาดฟ้าของท่านลงไปสู่ ห้องข้างล่าง ซ่ึง
ตรงนี้นับเป็นอันตรายอย่างย่ิง มิได้อันตรายเพราะน้ําซึม

มารบกวน หรอกครับ แต่อันตรายเพราะน้ําที่ซึมผ่าน
คอนกรีต และเหล็กน้ัน จะทําให้เหล็กเป็น สนิม คอนกรีตเสื่อมสภาพ อัน

อาจจะทําให้ระบบโครงสร้าง อาคารของ ท่านมีปัญหา ....แน่นอน อาจจะวิบัติ
พังลงมาได้ครับ 


